



ที่ ศธ ๐๗๐๐๗/ ๓๓๗๕

ถึง หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีเจตจำนงร่วมกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนักเรียน นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่ารูปแบบใด รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (เอกสารแนบ) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๑๕๑

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๗๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel_nfedc@dole.go.th

“เรียนดี มีความสุข”



รับที่ 8674
วันที่ 2 ส.ค. 2567
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนิติการ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๕ ต่อ ๑๑๔

ที่ ศธ ๐๒๐๙/๒๐๑๙๑

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดระหว่าง ๓ กระทรวง
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ระหว่าง ๓ กระทรวง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีเจตจำนงร่วมกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนักเรียน นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่ารูปแบบใด รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เอกสารแนบ)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติดระหว่าง ๓ กระทรวง บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ในความควบคุม กำกับดูแล เพื่อทราบและดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ตรวจสอบเพื่อโปรด ทราบ

พิจารณา

เห็นควรมอบ กท., กบ.

๒ ส.ค. ๒๕๖๗

(นายธนู ขวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ.มท.๑
(นายสุรเชษฐ์ เหลี่ยมมานิช)

นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกรม

ทราบ

มอบตามเสนอ

(นายชนากร ดอนเหนือ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

- 3 ส.ค. 2567

“เรียนดี มีความสุข”

(นางมณฑา อยู่หล้า)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

14513

สกร.
รับที่ 14513
วันที่ 2 ส.ค. 2567
เวลา 11.37
<input type="checkbox"/> สล. <input type="checkbox"/> กข.
<input type="checkbox"/> กว. <input type="checkbox"/> กพ.
<input type="checkbox"/> กบ. <input type="checkbox"/> ศธ.
<input type="checkbox"/> ศว. <input type="checkbox"/> ศสน.
<input type="checkbox"/> กพร. <input type="checkbox"/> ศกพ.
<input type="checkbox"/> สพร. <input type="checkbox"/> สทก.
ลงชื่อ.....

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เลขที่ 9010
วันที่ 4 ส.ค. 2567
<input type="checkbox"/> ผบ. <input type="checkbox"/> กอ.
<input type="checkbox"/> กส.1 <input type="checkbox"/> กป.
<input type="checkbox"/> กส.2 <input type="checkbox"/> กน.
<input type="checkbox"/> ศช. <input type="checkbox"/> กม.
<input checked="" type="checkbox"/> กท. <input type="checkbox"/> อื่น



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นพ้องร่วมกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยอันตราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาประเทศไทยและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ที่บ้านเรือนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่สำคัญ จะต้องใช้มาตรการป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด/Demand) โดยเฉพาะผู้เสพยาใหม่ (New Face) ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในระบบการศึกษา จะต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อป้องกันนักเรียน นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าในรูปแบบใด จึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีเจตจำนงร่วมกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ หน่วยงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย

๑.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดในทุกมิติ

๑.๒ อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาเสพติดทุกระดับ ตั้งแต่กลไกระดับกระทรวง ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่ (ส่วนภูมิภาค) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริม บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๑.๓ สร้างความตระหนักต่อโทษภัยของยาเสพติด และการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดให้แก่บุคลากร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว และหน้าที่การทำงานเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกมิติ

๑.๔ สร้างการมีส่วนร่วม และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในทุกรูปแบบของบุคลากร ด้วยความสมัครใจโดยปราศจากการบังคับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองและครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ อันจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในองค์กรว่า เป็นบุคคลที่ประพฤติดี ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐ เป็นองค์กรสีขาว ปลอดยาเสพติด

๒. กระทรวงศึกษาธิการ

๒. กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดในทุกมิติ

๒.๒ สร้างความตระหนักต่อโทษภัยของยาเสพติด และการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดให้แก่บุคลากร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว และหน้าที่การทำงานเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกมิติ

๒.๓ สร้างการมีส่วนร่วม และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในทุกรูปแบบของบุคลากร ด้วยความสมัครใจโดยปราศจากการบังคับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองและครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ อันจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในองค์กรว่า เป็นบุคคลที่ประพฤติดี ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐ เป็นองค์กรสีขาว ปลอดยาเสพติด.

๒.๔ ผลักดันให้โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง สอดส่อง สังเกตตรวจตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรอง และประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต และบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม โดยร่วมกับสหวิชาชีพและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการบำบัดฟื้นฟู โดยข้อมูลการบำบัดฟื้นฟูของนักเรียนจะต้องเป็นความลับ และห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคล ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก และครอบครัวเป็นสำคัญ

๒.๕ สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้บริเวณรอบสถานศึกษา เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรม หากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคล หรือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งอบายมุข ให้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๓. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดในทุกมิติ

๓.๒ สร้างความตระหนักต่อโทษภัยของยาเสพติด และการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดให้แก่บุคลากร รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว และหน้าที่การทำงานเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกมิติ

๓.๓ สร้างการมีส่วนร่วม และยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในทุกรูปแบบของบุคลากร ด้วยความสมัครใจโดยปราศจากการบังคับ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองและครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและจะไม่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ อันจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในองค์กรว่า เป็นบุคคล ที่ประพฤติดี ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐ เป็นองค์กรสีขาว ปลอดยาเสพติด

๓.๔ ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดให้มีระบบการเฝ้าระวัง สอดส่อง สังเกตตรวจตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องจัดให้ มีระบบการคัดกรอง และประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต และบำบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม โดยร่วมกับสหวิชาชีพและผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการบำบัดฟื้นฟู โดยข้อมูลการบำบัด ฟื้นฟูของ นิสิต/นักศึกษาจะต้องเป็นความลับ และห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็ก และครอบครัวเป็นสำคัญ


๓.๕ สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้บริเวณรอบสถานศึกษา เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรม หากมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับบุคคล หรือสถานประกอบการที่เป็นแหล่งอบายมุข ให้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๓.๖ สนับสนุนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการตามความเหมาะสม

๓.๗ อำนวยการ และสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในระดับพื้นที่ รวมถึงพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social media)

ทั้งนี้ นอกจากข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุกกระทรวงจะร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทุกรูปแบบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้น จำนวน ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทุกฝ่าย ได้พิจารณาข้อความในบันทึกโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตจำนงทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อร่วมกัน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และทุกฝ่ายต่างยึดถือปฏิบัติ ตามข้อตกลงทุกประการ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม